



# จดหมายเหตุด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 13 ฉบับที่ 149



- ปุ๋ยสัตว์จังหวัด ดำเนินโครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) (หน้า 2)
- ประมง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบดูแลแบบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หน้า 2)
- จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.9 ล้านบาท (หน้า 2)
- กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี (หน้า 2)
- ขลประแทน แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ณ 28 มี.ค. 65 (หน้า 3)
- สถานีพัฒนาที่ดิน ต่อยอด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (หน้า 3)
- ศพจ. ร่วมประเมินผล จับสัตว์น้ำ กิจกรรมจับปลา (หน้า 3)
- สดส. ร่วมให้บริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (หน้า 3)
- กยท. เดือนเกษตรกรช่วงแล้ง เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้ (หน้า 3)
- ชาว. ติดตามงานการใช้กลิ่นทรีย์เพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ (หน้า 4)
- ศวพ. จัดฝึกอบรม หลักสูตร "สารวัตรเกษตรอาสา" ปีงบประมาณ 2565 (หน้า 4)
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (หน้า 4)



สามารถดาวน์โหลดจดหมายเหตุได้ที่ QR Code

## สำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบ จ.อำนาจเจริญ

ด้วยปัจจุบันปรากฏสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลน อีกทั้งยังมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหา และควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด

จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายอำเภอ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานกระทรวงเกษตร อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ยในจังหวัดอำนาจเจริญ

ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ กกร. ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และได้มอบสำเนาประกาศไว้ให้ผู้ประกอบการแล้ว ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำกับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัด เช่นการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน



## เกษตรอำนาจ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ สิทธิประเสริฐ เกษตรอำเภอสนางคนิคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมเยี่ยมชมเครื่องจักรกลการเกษตรที่กลุ่มแปลงใหญ่ได้จัดซื้อตามนโยบายรัฐบาลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ บ้านเนินกุง หมู่ 6 ตำบลหนองสามสี อำเภอสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ



## เกษตรอำนาจ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสมิตรา อติศัพท์)



วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสมิตรา อติศัพท์) ในการติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ต.หัวไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

## กษ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรร่วมโครงการ 1ต1ท ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ (วาตภัย)

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ (วาตภัย) ได้แก่ นายประยงค์ ทานะปัด และนางณัฐวรรณ บุญชู เกษตรกรตำบลโพหนอง อำเภอสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้เข้าไปให้ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาและกองพันทหารวารินชำราบ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมจากการประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในครั้งนี้







## ปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินโครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว)

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธนิช จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ปฏิบัติงานโครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาสร้างสุข บ้านโนนธาตุ หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมัน 23 ตัว



## ประมง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบสมดุลงบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15-18 มีนาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกร สู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมย่อยการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบสมดุลงบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวัชร กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้



## จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.9 ล้านบาท



วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายธนิช ไซยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เขาวน้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุรเดช ปัดสารามย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการในครั้งนี ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 4 สถาบัน โดยแยกเป็น โครงการปกติ จำนวน 1 สถาบัน จำนวนเงินให้กู้ 2,000,000 บาท โครงการพิเศษ จำนวน 3 สถาบัน จำนวนเงินให้กู้ 1,900,000 บาท รวมเป็นเงินให้กู้ในครั้งนีจำนวน 3,900,000 บาท หอประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ



## ส.ป.ก.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี



8-9 มีนาคม 2565 ส.ป.ก.อำนาจเจริญ โดยนางสาวจริยา วงศ์วีระปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้ามากมายมาจำหน่าย อาทิ ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวด ไข่เป็ด ไข่เค็มสมุนไพร ชาตะไคร้ใบเตย ข้าวเหนียวแดงอินทรีย์ และผ้าทอมือ ณ บริเวณหอนาฬิกา สวนมิ่งมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ



“กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” เป็นกองทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนแก่หน่วยงานรัฐและองค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิต, การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพ รักษาเสถียรภาพของราคา เพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด  
ติดต่อ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลาง โทร 045-523091-2



นายมนตรี สิมมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุม SWOC 7 ศูนย์ปฏิบัติหน้าที่อัครจริยะ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ณ 28 มี.ค. 65 ปริมาณน้ำปัจจุบัน 32.184 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64.38 % ปริมาณน้ำใช้การ 30.131 ล้าน ลบ.ม. มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือชลประทาน ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติหน้าที่อัครจริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554



### สถานีพัฒนาที่ดิน ต่อยอด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้า 3



วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นายสรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ เป็นประธานการมอบปัจจัยการผลิต (ต่อยอด) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่ อำเภอสิรินธร และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับปัจจัยการผลิต ได้แก่ สารเร่งซูเปอร์ พด. ถังหมัก กากน้ำตาล และแฉะโม เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน และลดการใช้ปุ๋ยสารเคมี นับเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

### ศพจ. ร่วมประเมินผล จับสัตว์น้ำ กิจกรรมจับปลา



### ศพจ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลา



10 มีนาคม 2565 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวอรดี ทรงบุญ เจ้าพนักงานประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว การเก็บไข่ปลา และระยะการพัฒนาของไข่ปลาในกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสำรอง -สามัญ รร. บ.หนองเรือ ต.นาหม่อม อ.เมืองฯ

20 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผล จับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่จับใช้ประโยชน์ และเก็บข้อมูลผลการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน โดยบันทึกชนิด จำนวน ปริมาณ ช่วงขนาดและน้ำหนัก ซึ่งจับด้วยวิธีการขายบัตรจับปลา ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการแหล่งน้ำ โดยมีชาวประมงเข้าร่วม กิจกรรมจับปลา ณ แหล่งน้ำทำนบปลาห้วยน่าย้อย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

### สสส. ร่วมให้บริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยนายไมตรี สายจันดา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสายสอที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญได้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการที่ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ณ โรงเรียนบ้านภูเขามาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



### กยท. เตือนเกษตรกรช่วงแล้ง เร่งทำแนวกันไฟป้องกันไฟไหม้ พร้อมแนะวิธีดูแลสวนยางช่วงปิดกรีต



"พี่น้องชาวสวนยางควรการทำแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3 - 5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวยางออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้" นอกจากนี้ แสงแดดในช่วงที่มีอากาศร้อนอาจทำให้ต้นยางพารามีรอยไหม้ เกษตรกรสามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กลัวย และสับปะรดก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีตอีกทางหนึ่ง \*\*\* ติดต่อขอคำปรึกษา การดูแลสวนยาง และข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-452399





## ควอดิตตามงานกิจกรรมพัฒนาการใช้จุลินทรีย์เพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ และตรวจเยี่ยมเกษตรกร

22-24 มีนาคม 2565 นายประสิทธิ์ ศรีสอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำนวยการเยี่ยม มอบหมายกลุ่มงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ เพื่อประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ และตรวจเยี่ยมเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหาร สัตว์จำหน่าย ในพื้นที่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 5 อำเภอ คือ ดอนมดแดง ตาลชุม สุวงวีระวงค์ นาเยี้ย และเชียงโน โดยสนับสนุนจุลินทรีย์ผสมในอาหาร สัตว์ และจุลินทรีย์ผสมในการผลิตพืชอาหารหมัก พร้อมสู่มเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ เพื่อวัดผลผลิตต่อไร่ และส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนา ให้เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม 29 ราย



## ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปีงบประมาณ 2565



วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวนิรมล คำพะจิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าอบรม 30 ราย โดยมีนายสมคิด จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร-ชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของสารวัตรเกษตรอาสา รวมถึงความรู้ในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พุ่ย วัตถุอันตราย และหลักการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต ณ ศพก.เครือข่าย ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ชาวนาทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าว โดยใน ฤดูกาลทำนาปี 2565 ที่จะมาถึงนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญได้มีพันธุ์ข้าวขาวดอก มะลิ105, ข้าวเจ้าดอก กข.15 และ ข้าวเหนียว กข.6 มาบริการให้เกษตรกรชาวนาได้ เลือกซื้ออย่างครบถ้วน

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-525677 และ 081-9718852

**ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ**  
**เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว**  
 เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย  
 ราคา กระสอบละ 600 บาท  
 ซื้อครบ 5,000 บาท รับส่วนลด 5%  
 ซื้อครบ 500,000 บาท รับส่วนลด 8% (เว้นเงินจำหน่าย)  
 ติดต่อสอบถาม โทร 045-525677, 081-9718852  
 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ



## “เชิญสมัครสอบชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเจ้าสงพงษ์ ณ เชียงใหม่”

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชี้อำนาจเจริญ เชิญชวนน้องๆ ลูกๆ หลาน เกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีความตั้งใจ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษาของ มูลนิธิเจ้าสงพงษ์ ณ เชียงใหม่ มีโควตาในจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอละ 1 ทุน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565 สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045-523017 หรือที่ นายวิเศษ สมคิด ผู้จัดการโรงเรียนเอกวรรณวิชาชี้อำนาจเจริญ โทร 083-7976862

## เชิญร่วมติดตามรับฟัง รายการวิทยุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา 08.10-11.00 น. ทางคลื่น FM ความถี่ 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ

